

“ช่องซีหนัง” ฉีกแนวส่ง 2 ซีรีส์นำดีจากแดนภารตะ

“เมื่อแรกพบ – จาไมราชา มายาใจ” เอาใจคอละคร

ในไทย



ช่องซีหนัง (ZeeNung) สร้างความบันเทิงให้โลกคุณ อัดแน่นไปด้วยความสนุกและความบันเทิงแบบครบรสทั้ง ซีรีส์ ภาพยนตร์ และรายการบันเทิงวาไรตี้ ที่ส่งตรงจากประเทศอินเดีย เพื่อเอาใจคอละครในไทย ล่าสุดช่อง ซีหนังส่ง 2 ซีรีส์สุดเข้มข้นอย่าง เมื่อแรกพบ เรื่องราวของ ชิวานี รานา หลานสาวของ บาร์วัน รานา มหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยแห่ง ตระกูลรานา พ่อแม่ของเธอจากไปตั้งแต่เธอยังเด็กเพราะอุบัติเหตุ ทำให้บาร์วันรักและหวงหลานสาวราวกับไข่ในหิน บาร์วันเลยมอบหมายให้ รากู พ่อบ้านของตระกูล ที่เชื่อฟังคำสั่งทำตามได้ทุกอย่างราวกับเป็นพอมด มาคอยดูแล หลานสาวให้ จนกว่าถึงวันที่ชิวานีจะต้องแต่งงานกับ อาบีมันยู ชายหนุ่มรูปหล่อ หน้าทีการงานดี และความสามารถ สูง แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่อาบีมันยูต้องการคือเงินของตระกูลรานา เขาพยายามวางแผนอย่าง แยกย่อย เพื่อที่จะเอา สมบัติจากการแต่งงานกับชิวานี แต่รากูกับชิวานีรู้ธาตุแท้ของอาบีมันยูเสียก่อน ชิวานีเลยพยายามบอกความจริงกับ บาร์วันปู่ของเธอ แต่เขากลับไม่เชื่อและเข้าใจผิดคิดว่ารากูกำลังล่อลวงหลานสาวของเขา บาร์วันเลยบังคับให้ชิวานี แต่งงานกับอาบีมันยูให้เร็วที่สุด พอถึงวันแต่งงานชิวานีปรากฏตัวพร้อมกับรากู และประกาศว่าเธอได้แต่งงานกับรากูเรียบร้อยแล้ว! บาร์วันจะขัดขวางการแต่งงานที่เต็มไปด้วยความแตกต่างระหว่างชนชั้นและฐานะอย่างไร และอาบีมันยูจะหาวิธีขู่สมบัติได้หรือไม่ ติดตามได้ใน “เมื่อแรกพบ” ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 18.00 น.

และต่อเนื่องความเข้มข้นของซีรีส์เรื่อง จาไมราชา มายาใจ ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่คนหนึ่งที่สนใจแต่การทำงาน เพื่อที่จะเอาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว แต่ในขณะที่เดียวกันลูกสาวของเธอ โรชินี กลับรู้สึกตรงข้ามกับแม่ของเธอ โรชินี ทำงานให้กับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ทำหน้าที่ดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งและส่งพวกเขาไปเรียน วันหนึ่ง โรชินีได้พบกับ ลิดาส ลูกชายเศรษฐีเจ้าของโรงแรม ลิดาสตกหลุมรักโรชินีเข้าเต็มเปา แต่ในขณะที่นั่นเองโครงการก่อสร้างโรงแรม ของเขาก็เกิดปัญหา หัวหน้าโครงการต้องการที่จะทำลายองค์กรที่โรชินีทำงานอยู่ เพราะที่ทำงานของโรชินีเป็นทำเล ที่ดี ทำให้หัวหน้าโครงการพยายามทำทุกอย่างเพื่อไล่องค์กรและพวกเด็ก ๆ ออกจากพื้นที่ เป็นเหตุให้โรชินีเกลียดลิดาสเป็นอย่างมาก ในขณะที่ลิดาสรักโรชินีมากขึ้น ดังนั้นลิดาสจึงเริ่มโกหกเธอ โดยการไม่บอกชื่อจริงและไม่ยอม บอกว่าเขาคือใคร สุดท้ายเรื่องราวความรักที่มาพร้อมกับบอดี้ และความเกลียดชังจะลงเอยอย่างไร ติดตามได้ใน “จาไมราชา มายาใจ” ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 22.00 – 23.00 น.

ติดตามชมซีรีส์และภาพยนตร์จากประเทศอินเดีย เพื่อเอาใจคอละครคนไทยให้เต็มอิ่มทุกอารมณ์ ได้ทางช่อง ซีหนัง (ZeeNung) PSI 100 / GMMz 46 / Sunbox 46 / AIS Play / AIS Playbox / Primetime / Good TV และ เคเบิล

ทั่วประเทศ